



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

เพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ  
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องด้วยการยางแห่งประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยน ทิศทาง นโยบายการบริหารกิจการขององค์กร ตลอดจนแผนการดำเนินงานขององค์กร โดยมุ่งเน้นการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมาย และนโยบายดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ข้อ ๔.๒ จึงให้ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ตามประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ จะพิจารณาดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ อีกครั้งในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท)

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง

ผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ